

มหา'ลัยทยอยปิดตัว ซื้อปรับตัวไม่ทันโลก!

เผยมหา'ลัยทยอยปิดตัวเหลือ 120 แห่ง ปี'63
สวนดุสิตปิด'นิเทศ-ครู' 36 สาขา เหตุ'ไร้คนเรียน-
ล้ำสมัย' (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

มหา'ลัย

กรณีนายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุว่าเทรนด์คณะยอดฮิตในปี 2561 คือคณะ/สาขาที่มันง่าย รายได้ดี และมั่นคง ได้แก่ สาขาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล โดยสาขาที่โดดเด่นคือวิศวกรรมโยธา เพราะรองรับเมกะโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) มองว่าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ยังได้รับความนิยมอันดับ 1 ตามด้วยคณะนิติศาสตร์และคณะ/สาขาด้านธุรกิจบริการ ธุรกิจการบิน ส่วนนิเทศศาสตร์ขบเขาเพราะคนกลัวตกงาน โดยเตรียมทบทวนปรับปรุง/ยุบเลิก 33 สาขาเพราะคนไม่นิยม ขณะที่นางเกศินี วิฑูรชาติ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มองว่าเทรนด์คณะยอดฮิตในปี 2561 ของ มธ.คือ สาขาบัญชี การเงิน และวิศวะ เพราะสามารถนำมาบูรณาการกับสาขาอื่นได้ รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่วนนายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อุดรดิตต์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มองว่าคณะครุศาสตร์ยังคงเป็นที่นิยม แต่บางส่วนก็เปลี่ยนมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวะ บัญชี ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 3 มกราคม น.ส.มาลินี จุฑาประมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของ มรภ.

บุรีรัมย์คาดว่าปี 2561 คงไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา นั่นคือคณะครุศาสตร์ยังเป็นที่นิยมสูงสุด ปีที่ผ่านมา ทยอยลดผู้สมัครคณะครุศาสตร์ของ มรภ.บุรีรัมย์อยู่ที่ 5,000 คน จากยอดผู้สมัครทุกคณะหรือคิดเป็นสัดส่วน 50:50 ขณะที่คณะครุศาสตร์สามารถรับได้แค่ 700 คน ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ส่วนสาขาปฏิบัติ เกรด 2.75 ขึ้นไป และอย่างการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ทีแคส รอบแรกที่ผ่านมา ผู้สมัครก็ยังคงนิยมคณะครุศาสตร์อยู่

รักษาการราชการแทนอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ กล่าวต่อว่า สายวิทยาศาสตร์สุขภาพของ มรภ.บุรีรัมย์มาแรงในสาขาสาธารณสุขชุมชน มีสายบัญชี และที่น่าสนใจคือตลาดแรงงานในบุรีรัมย์ยังขาดแคลนพยาบาลอยู่ถึง 700 อัตรา มรภ.บุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และจังหวัดเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นพี่เลี้ยง ขณะนี้หลักสูตรผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว เหลือสภาพยาบาลพิจารณา คาดว่าภายในปี 2561-2562 น่าจะสามารถเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก สกอ.กำหนดให้ผู้ที่ผ่านโครงการพัฒนาครูเพื่อท้องถิ่นและครูคืนถิ่นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษด้วยจึงจะบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ในส่วนของ มรภ.บุรีรัมย์ จึงยิ่งเข้มข้นภาษาอังกฤษมากขึ้น ขณะนี้จะต้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคณะและสำหรับสาขาเฉพาะด้วย เป็นนโยบายมาตั้งแต่ปี 2560 แล้วว่านักศึกษาครูจะต้องอยู่หอพัก เพื่อเราจะได้ติวเข้มภาษาอังกฤษ รวมถึงไอทีเพื่อให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0

"ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ได้ปรับหลักสูตรโดยเพิ่มเรื่องศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็กที่จบออกไป

เป็นคนดี เก่งและมีจิตอาสา ส่วนที่ถามว่าในปี 2561 จะมีสาขาอะไรที่ต้องทบทวนหรือยุบบ้างนั้น ในส่วนของ มรภ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้แต่ละสาขาไปดูจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อเสริมให้เด็กมีความรู้มากขึ้น จะได้จบออกไปสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นการเสริมหรือเติมความรู้ให้เด็ก แต่ไม่มีการยุบสาขา ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษาคือปริญญาเอกและปริญญาโทที่จะมีการยุบอย่างละหลักสูตร อย่างปริญญาเอก ปัจจุบันเราเปิดอยู่ 2 สาขา จะมีการปิด 1 หลักสูตร คือสาขาภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยทันทีที่นักศึกษาจบหมดแล้วเราจะยุบสาขานี้ทันที ส่วนปริญญาโทจากปัจจุบันที่ปิด 7 หลักสูตร จะยุบสาขาพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรเพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้เราได้ยุติการเปิดรับนักศึกษาไปแล้วทันทีที่นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสาขานี้จบหมดแล้วเราจะยุบสาขานี้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานตามมาตรฐานใหม่ของ สกอ.

ผู้สื่อข่าว จ.มหาสารคาม รายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่แต่ละปีมีนิสิตที่เข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 10,000 คน โดยสอบแอดมิชชั่น เมื่อปี 2559 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาบัญชีบัณฑิต มีผู้สมัครมากถึง 1,405 คน รับได้เพียง 500 คน จุดเด่นของคณะนี้อยู่ที่การสอนที่มีคุณภาพของคณาจารย์ และการบอกต่อกันจากรุ่นพี่สู่น้อง ทำให้คณะนี้กลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยนิสิตที่เรียนจบไปแล้วเข้าไปทำงานในตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ รอบปีที่ผ่านมานิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในลักษณะงานที่เรียกว่าผู้ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ BIG4 ได้เกือบทุกบริษัท ทำให้คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

จากรายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558-2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำโดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าจากผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558-31 กรกฎาคม 2559 จำนวน 7,974 คน มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 7,809 คน คิดเป็นร้อยละ 97.93 มีข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พบว่ามีผู้ได้งานทำแล้วจำนวน 6,671 คน คิดเป็นร้อยละ 85.43 มีผู้ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อจำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 1.46 มีผู้ยังไม่ได้งานทำจำนวน 680 คน คิดเป็น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 4 มกราคม 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14543

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 97.78

Ad Value: 107,558

PRValue (x3): 322,674

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: มหา'ลัยทยอยปิดตัวชี้ปรับตัวไม่ทันโลก!

ร้อยละ 8.71 และมีผู้กำลังศึกษาต่อ 344 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40

ส่วนข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทำงานแล้ว จำนวน 6,103 คน ทำเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน ร้อยละ 53.56 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 23.63 มีผู้ทำงานประจำ สูงสุดร้อยละ 78.73 รองลงมาเป็นงานชั่วคราวรายเดือน ร้อยละ 11.19 ใช้ระยะเวลาในการหางานทำ 1-2 เดือน สูงสุดร้อยละ 40.70 รองลงมาคือ ได้งานก่อนจบการศึกษาหรือได้งานทันทีหลังจบการศึกษา ร้อยละ 22.86 ได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ต่อเดือน) สูงสุดอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 44.42 รองลงมาคือ ช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.35 ได้งานทำตรงสาขาที่เรียนมา ร้อยละ 63.26 และได้งานทำไม่ตรงสาขาเพียงร้อยละ 36.74

ผศ.ณอม เลขานุพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่มีนักเรียนสนใจศึกษามากที่สุด พบว่า 5 ปีที่ผ่านมาเด็กที่จบจะมีงานทำภายในระยะเวลา 1 เดือน และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ส่งหนังสือมาเพื่อขอรับเด็กเข้าไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนกว่า 80 โรงเรียนในจ.นครศรีธรรมราช ในแต่ละปีทาง มรภ.รับเด็กได้ไม่เกิน 500 คน ทางเราจะฟันในการรับเด็กเข้ามา จะเห็นว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ผ่านมามีสายคนิตศาสตร์สอบได้ผ่านยกชั้น

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สำรวจภาวะการมีกรงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลังสำเร็จไปแล้ว 1 ปี จำนวน 1,055 คน (ร้อยละ 83.7) จาก 1,261 คน พบว่า บัณฑิตมีงานทำถึงร้อยละ 98.3 โดยงานทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 82.4 ไม่ตรงกับสาขา ร้อยละ 2.5 ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 8.2 และศึกษาต่อ ร้อยละ 4.9

“บัณฑิตทั้งหมด 1,261 คน ที่สำเร็จการศึกษาใน 11 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร

พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาและสาขารัฐศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ พบว่าบัณฑิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีเงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 47,893 บาท รองลงมา สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ 35,223 บาท หากดูเป็นรายหลักสูตรจากจำนวน 38 หลักสูตร พบว่าหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ มีเงินเดือน/รายได้สูงถึง 46,250 บาท อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยโดยรวมทุกสำนักวิชาอยู่ที่ 18,097 บาทต่อเดือน” ผศ.ณอมกล่าว

นายสุชุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า การเลือกเรียนของเด็กในปัจจุบัน สาขาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ อาคาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ยังเป็นตัวเลือกหลัก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกเป็นตัวกำหนดอาชีพและกำลังแรงงานในแต่ละสาขาก็มีส่วนสำคัญ ส่งผลให้การเรียนตามแฟชั่นลดลง โดยเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีเด็กเลือกเรียนน้อยลงอย่างมาก ขณะที่สาขาธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด ถ้าไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ หรือดิจิทัล เอาตัวรอดได้ยากในยุคปัจจุบัน เห็นได้ชัดจากการรับสมัครระบบที่แคลปีการศึกษา 2561 รอบแรก ที่พิจารณาจากเพิ่มสะสมงานของ มสด. พบว่าบางสาขาไม่มีเด็กเลือกสมัคร บางสาขามีเด็กเลือกเรียนเพียง 4-5 คน ขณะที่สาขาที่มีคนสมัครจำนวนมาก คือสาขาพยาบาลศาสตร์ อาหาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

“มหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัว โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรต้องมีความทันสมัย ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นใหม่จำนวนกว่า 200 แห่ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปิดไปแล้วจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ปัจจุบันเหลือมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ 150 แห่ง เคยมีการทำนายว่า ปี 2563 มหาวิทยาลัยจะปิดตัวลงอีก และจะเหลือมหาวิทยาลัยทั้งระบบอยู่ไม่เกิน 120 แห่ง ในจำนวนที่เหลือแต่ละแห่งจะทยอยปิดคณะ/สาขาลงอีกจำนวนมาก อย่างของ มสด.

ที่ผ่านมาเปิดสอนทั้งหมด 60 สาขา ปัจจุบันปิดไปแล้วกว่า 36 สาขา ส่วนใหญ่เป็นสาขานิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ เหตุผลเพราะไม่มีคนเลือกเรียน ล้าสมัย อย่าง มสด.สาขาครุศาสตร์เหลือเฉพาะสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา เน้นสอนในหลักสูตรคู่มือมากขึ้น เช่น นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รอบด้าน เพราะอนาคตการเรียนเพียงศาสตร์เดียวไม่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคต” นายสุชุมกล่าว

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวว่า การจัดการศึกษาของอุดมศึกษาในปัจจุบัน เราไม่ได้มองในมุมการเรียนในเชิงคณะหรือวิชาชีพเท่านั้น แต่ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมออกมาสู่สังคม ไม่ใช่เฉพาะคุณสมบัติในแง่ของความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่จะต้องเป็นบัณฑิตในยุค 4.0 ในอนาคตสังคมต้องการคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ขณะที่องค์ความรู้ที่เรียน จะไม่ใช่องค์ความรู้ที่ตายตัว เป็นองค์ความรู้ที่ต้องมีการผสมผสานทั้ง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เช่น คนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ก็จะต้องเป็นวิศวกรที่มีความเข้าใจสังคมมากขึ้น หรือมีความเป็นอารยสถาปัตย์ซึ่งให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุ จัดสร้างหรือคิดค้นนวัตกรรมอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานให้มีมาตรฐาน สำหรับผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่ออำนวยความสะดวก ดังนั้นหลายมหาวิทยาลัยที่สอนแบบเอกเซอร์ จะต้องปรับตัว ถ้าการเรียนการสอนปรับตัว การวัดประเมินผลก็ต้องปรับตามไปด้วย คือ เปลี่ยนจากวัดความจำ ก็จะประเมินได้เฉพาะความจำ แต่ต้องวัดทักษะ ความสามารถในการใช้ฝีมือ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิชาการ ก็จะต้องเน้นทางปฏิบัติมากขึ้น เป็นความรู้ในเชิงวิทยาการ มีนวัตกรรมในเชิงระบบ